
 

135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 1033  —  594. mál.

Svar
heilbrigðisráðherra við fyrirspurn Valgerðar Sverrisdóttur um hlutafélagavæðingu Land-
spítala.

Fyrirspurnin hljóðar svo:
Hefur ráðherra áform um að hlutafélagavæða Landspítala? 

Málið hefur ekki komið til umræðu í heilbrigðisráðuneytinu.


